

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2021**

1. Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học

Để tăng cường công tác quản lý đa dạng sinh học, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2021 – 2025.

Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên cạn, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các khu bảo tồn thiên nhiên và cảnh quan; phát triển các loài động vật, thực vật quý, hiếm, nguy cấp có nguy cơ bị tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh được bảo vệ hiệu quả.

Cùng với đó là giữ ổn định diện tích đất lâm nghiệp, diện tích đa dạng sinh học của tỉnh; ưu tiên bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng nhằm mục đích bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh kết hợp du lịch sinh thái; cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt hơn 20.500 tỷ đồng

Đây là kết quả trong 06 tháng đầu năm của khu vực nông, lâm, thủy sản tỉnh Đồng Tháp, so cùng kỳ năm 2020 tăng 2,76%.

Toàn ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả như: Mô hình sản xuất lúa an toàn gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2, mô hình Hợp tác xã, tổ hợp tác và Hội quán nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp trên địa bàn, mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp khai thác loại hình du lịch sinh thái (có 44 điểm tham quan trải nghiệm vườn trái cây đặc sản, 22 điểm trải nghiệm nông nghiệp và tham quan cảnh quan sinh thái đồng quê). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Hợp tác xã thực hiện vai trò kết nối và tiêu thụ nông sản

Trong 06 tháng đầu năm, hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có những đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nổi bật là sự ra đời của Hợp tác xã đặc sản Đồng Tháp đã góp phần chung tay tìm đầu ra, hỗ trợ tiêu thụ cho nông sản của tỉnh. Vừa qua, Hợp tác xã đặc sản Đồng Tháp đã hỗ trợ tiêu thụ Khoai lang tím Nhật cho bà con trồng khoai của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua đó, tiếp tục khẳng định hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng trong cung cấp dịch vụ và kết nối sản xuất cho các hộ nông dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Sửa chữa, xây mới 764 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở

Ngày 14/6, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhà ở đối với hộ người có công cách mạng, hộ hội viên Hội Cựu chiến binh và hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 764 căn nhà cho hộ người có công với cách mạng, là đối tượng được quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; hộ nghèo, cận nghèo được Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy

chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 đang quản lý tại địa phương (xét ưu tiên chủ hộ trên 40 tuổi); hộ gia đình có thành viên là hội viên Hội Cựu chiến binh đang tham gia sinh hoạt Hội tại các xã, phường, thị trấn, khó khăn về nhà ở. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Khuyến cáo người gốc Việt tại Campuchia không di chuyển về Việt Nam

Theo thông báo của Ban Thường trực Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia, hiện nay tình hình dịch bệnh ở Việt Nam diễn biến phức tạp, nên các cửa khẩu của Việt Nam dừng tiếp nhận người từ nơi khác nhập cảnh.

Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia khuyến nghị bà con người Khmer gốc Việt tại Campuchia dừng di chuyển về Việt Nam, cũng như bà con bị di dời tại 06 quận của thủ đô Phnom Penh gồm: Prek Pnau, Meanchey, Chbar Ampov, Russey Keo, Daun Penh và Chroy Changva hãy ở yên tại chỗ, không di chuyển ghe, bè về Việt Nam trong lúc này.

Hội Khmer – Việt Nam cho biết, đã làm việc trực tiếp với chính quyền Phnom Penh và được chính quyền bố trí cho bà con có nơi neo đậu ghe bè tại quận Prek Pnau. Hội đề nghị bà con chấp hành theo chủ trương của chính quyền sở tại, tự giác di dời về nơi quy định mới, không hoang mang, không dao động, không bàn tán, không nghe theo những lời kích động, xuyên tạc từ bên ngoài. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949